

มฟล.รุกสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำอาเซียน

ศ.พิเศษ ดร.วันชัย สิริชนะ นายกณกมลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 23 ปีแห่งการสถาปนา มฟล.ว่า ปัจจุบัน มฟล.มีนักศึกษาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยและอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีบัณฑิตจบการศึกษาไปแล้วกว่า 33,000 คน กระจายตัวออกไปทำงานอยู่ทุกภาคส่วน สิ่งต่างๆทั้งหลายแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพการจัดการศึกษาของ มฟล. ความสำเร็จทั้งหลายมาจากความพยายามมุ่งมั่นของบุคลากรทุกฝ่ายรวมถึงการสนับสนุนจากภายนอก

ด้าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า สถานการณ์ โควิด-19 ทำให้มฟล.ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ทั้งยังส่งเสริมอาจารย์ ได้พัฒนาการสอนรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ก้าวข้ามข้อจำกัด มุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณภาพทั้งวิชาการควบคู่กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตทั้งนี้มฟล.ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ มฟล.หรือ MFU Learning Innovation Institute (MLii) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ยังสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอด

ผ่านโครงการ MFU Academy เผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการรูปแบบใหม่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสังคม นอกจากนี้ มฟล.ยังได้ดำเนินงานด้าน DigitalTransformation นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภารกิจ เพื่อ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่าง เต็มรูปแบบ

รศ.ดร.ชยาพรกล่าวด้วยว่า มฟล.ยังเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ตรงกับ สถานการณ์ความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพและ ชีวการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และปีที่ผ่านมามฟล.มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติถึง 289 ผลงาน ทั้งนี้ 23 ปีของ มฟล.ได้ส่งสมองค์ความรู้จนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับใน วงวิชาการ ได้รับอันดับ 1 จาก THE World University Rankings ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน และยังคงก้าวต่อไปด้วยหลักการ New Different Better และ Together เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติ.